

Topic	นักลงทุนไทยตื่นตัว รักษาสิทธิของตนในการประชุมผู้ถือหุ้น
Issue	เมษายน 2558

ฤดูกาลประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2558 ได้เวียนมาถึงอีกแล้วครับ สำหรับปีนี้จะมี ความเข้มข้นมากขึ้น เพราะทั้งนักลงทุนสถาบัน และรายย่อย ได้ออกแนวทางการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือจะงดออกเสียง ในวาระสำคัญ เช่น การรับรองงบการเงิน การเลือกตั้งกรรมการ และการเพิ่มวาระจร ทั้งนี้ เพื่อ ปกป้องและรักษาสิทธิของตนในการกำกับดูแลบริษัทที่ตนถือหุ้นอยู่ให้ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

ทางด้านของนักลงทุนประเภทสถาบัน โดยเฉพาะบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนที่จัดตั้งกองทุนที่มีนโยบาย ลงทุนในหุ้นรวมทั้งสิ้น 438 กองทุน คิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 968,041 ล้านบาทหรือ 25.2% (ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนทั้งหมด จะเห็นได้ว่าเงินลงทุนจำนวนมากเหล่านี้คือเงินออมของนักลงทุนราย ย่อยที่ฝากความไว้วางใจในการบริหารเงินของตนผ่านกองทุน ดังนั้น เพื่อคุ้มครองเงินลงทุนและประโยชน์ของนักลงทุน เหล่านั้น จึงเกิดการรวมตัวกันของกลุ่มนักลงทุนสถาบันไทยอันประกอบด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สำนักงานประกันสังคม และสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ฯ ร่วมกันจัดทำแนวทางการออก เสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน โดยกลุ่มนักลงทุนสถาบันไทยได้กำหนดหลักการไว้ว่าจะ ลงคะแนนเห็นด้วยกับข้อเสนอของบริษัทที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น โดยรวม และมีความโปร่งใส อาทิ วาระการรับรองงบการเงินจะลงคะแนนเห็นด้วยกับงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรอง แบบไม่มีเงื่อนไข วาระการแต่งตั้งกรรมการจะสนับสนุนการลงคะแนนกรรมการเป็นรายคน เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับ รายละเอียดแนวทางดังกล่าว ท่านที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

http://oldweb.aimc.or.th/71_proxyvote_guidelines.php

อนึ่ง จากสถิติการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มี วาระที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้ออกเสียง “คัดค้าน” หรือ “งดออกเสียง” มากที่สุดถึง 580 ครั้ง คือ การเพิ่ม วาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่แจ้งในหนังสือนัดประชุม และรองลงมา คือ การเลือกตั้งกรรมการ เช่น การเลือกตั้ง กรรมการรายที่เข้าร่วมประชุมน้อยกว่า 75% ของการประชุมกรรมการทั้งหมด / ขาดข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ / ประสิทธิภาพการทำงานไม่ตรงกับธุรกิจ ออกเสียง “คัดค้าน” หรือ “งดออกเสียง” ถึง 122 ครั้ง และยังมีวาระอื่นๆ อีก เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ 49 ครั้ง การจัดสรรเงินกำไร 22 ครั้ง เป็นต้น

นอกจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันไทยดังกล่าวแล้ว ยังมีอีกหนึ่งสมาคม คือ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในการพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสมาคมฯ จะส่งตัวแทนที่เรียกว่า “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ เพื่อปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ในกรณีนี้ สมาคมฯ ได้กำหนดแนวทางลงคะแนนเสียงที่จะ “ไม่เห็นชอบ” ในวาระดังต่อไปนี้ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในตลาดทุน

- วาระรับรองงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- วาระการเลือกตั้งกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งมากกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี
- วาระจร ถือเป็นกรให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นโดยไม่เท่าเทียมกัน

รวมทั้งการติดตามความคืบหน้าด้านนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปี 2557

ตามที่กล่าวมาแล้ว เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ลงทุนประเภทสถาบันและผู้ลงทุนรายย่อย มีบทบาทสำคัญในการกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินกิจการภายใต้กรอบของบรรษัทภิบาล แม้ว่าจำนวนเสียงในการคัดค้านอาจจะไม่ถึงขั้นทำให้วาระที่ตนไม่เห็นด้วยตกไปก็ตาม แต่ก็เป็นการส่งสัญญาณให้นักลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายจัดการของบริษัท ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับบุคคลใดที่กำลังจะทำธุรกรรม หรือมีนิติสัมพันธ์กับบริษัทดังกล่าว ได้เพิ่มความระมัดระวังในการเข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้น

CG Center: http://www.set.or.th/th/regulations/cg/cg/history_p1.html

ข้อมูลอ้างอิง: <http://oldweb.aimc.or.th/home.php>, <http://www.thaiinvestors.com/>



ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศเพื่อตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
CG Center 0-2229-2603, 2604 และ 2629